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บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT มัน่ใจ

ดมีานด์ถงุมอืยางขยายตวัต่อเนือ่งแม้มคีวามคบืหน้า

การพัฒนาวคัซนีป้องกนั COVID-19 ตนุออเดอร์รอส่ง

มอบยาวถงึต้นปี 2565 ชีพ้ฤตกิรรมยุค New Normal 

ที่คนทั่วโลกใส่ใจสุขอนามัยและความสะอาดมากขึ้น 

หนุนภาพรวมตลาดถุงมือยางเติบโตได้ 15-20% ต่อ

ปี ปรับแผนลงทนุเร่งเพิม่ก�าลงัการผลิตติดตัง้เร็วกว่า

แผนเดมิ เป็นประมาณ 70,000 ล้านช้ินต่อปีภายในปี 

2569 จากเดิมปี 2571 

นางสาวจริญญา จโิรจนกุ์ล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STGT ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความคืบหน้าด้านการ

วิจัยและพัฒนาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค COVID-19 

บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าการพัฒนาวัคซีนไม่ได้ส่งผลให้

ออร์เดอร์ถุงมือยางลดลงแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ 

มั่นใจว่าภาพรวมความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลก

ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณเฉลี่ยปี

ละ 15-20% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนเกิดโรคระบาดที่

ภาพรวมตลาดถุงมือยางทั่วโลกมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 

8-12% ต่อปี  

ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยาง นอกเหนือ

จากความจ�าเป็นที่ต้องใช้ถุงมือในการจัดการตาม

มาตรฐานสาธารณสุขโดยปกติและที่เพิ่มขึ้นจากการ

ป้องกันโรค COVID-19 แล้ว ปัจจัยอุปสงค์ที่เติบโต

อย่างก้าวกระโดดมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การใช้ชีวิตของคนทั่วโลกที่หันมาให้ความส�าคัญกับ

เร่ืองสุขอนามัยและใส่ใจความสะอาดมากย่ิงข้ึน จน

กลายเป็นวิถีการด�าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New 

Normal) ขณะเดียวกันก็เกิดการขยายตัวของการ

ใช้ถุงมือยางในภาคอุตสาหกรรม จากเดิมที่มีความ

ต้องการใช้ในด้านการแพทย์เป็นหลกั มาสูก่ารใช้งาน

ในอุตสาหกรรมและภาคธรุกจิอืน่ๆ เช่น อตุสาหกรรม

การผลิตอาหาร, ภาคการบรกิารภายในสนามบนิ ฯลฯ  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ เดินเครื่องจักรเต็มก�าลัง

การผลิต โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ินกว่า 

32,600 ล้านชิ้นต่อปี รวมถึงได้รับค�าสั่งซื้อสินค้า

ถุงมือยางอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าในไทยและต่าง

ประเทศ โดยมอีอเดอร์ถงุมอืยางธรรมชาตทิีต้่องผลติ

เพือ่ส่งมอบถงึช่วงปลายปี 2564 และถงุมอืยางไนไตร

ล์ท่ีผลิตจากยางสังเคราะห์ มีออเดอร์ที่ต้องส่งมอบ

ถึงต้นปี 2565  

จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงปรับแผนการ

ลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิตให้เร็วขึ้น โดยวางเป้า

หมายเพิ่มก�าลังการผลิตติดตั้งอีกกว่า 38,000 ล้าน

ช้ินต่อปี รวมเป็นประมาณ 70,000 ล้านชิ้นต่อปี

ภายในปี 2569 จากแผนงานเดิมก�าหนดไว้ภายในปี 

2571 ได้แก่ การขยายก�าลงัการผลติทีโ่รงงานจงัหวดั

ตรัง สุราษฎร์ธานี อ�าเภอหาดใหญ่และอ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อย เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะ

ใช้งบลงทนุขยายก�าลังการผลติรวมประมาณ 24,000 

ล้านบาท 

ขณะที่ผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโต

ท�าสถิติใหม่ต่อจากจากครึ่งปีแรก ที่มีรายได้รวม 

8,664.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 43.32%  จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน  และมกี�าไรสทุธ ิ1,478.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

350.3% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แบ่งเป็นสัดส่วน

ยอดขายถุงมือยางธรรมชาติ 65% และถุงมือยางไน

ไตรล์ 35% จากการจ�าหน่ายสินค้าในไทยและส่งออก

กว่า 140 ประเทศทั่วโลก 

“เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่ดี โดยมุ่ง

เน้นเรื่องคุณภาพสินค้าที่เป็น Best in Class และ

พัฒนาถุงมือยางรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบ

สนองความต้องการในตลาด พร้อมส่งมอบผลติภณัฑ์

ที่ดีเพื่อปกป้องการสัมผัสแก่ผู้ใช้งาน สอดคล้องกับ

แนวคิด Touch of Life เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความ

หมายต่อชีวิต” นางสาวจริญญา กล่าว

STGT ม่ันใจวัคซีนคืบหน้าไม่กระทบดีมานด์ถุงมือยาง 

รับออเดอร์ยาวถึงปี 65 ประเมินพฤติกรรมยุค New Normal 

หนุนภาพรวมตลาดเติบโต 15-20% ต่อปี  
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"ซาบีน่า" เผยติดตาม 3 ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผล

กับยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ทั้งการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 การกลายพันธุ์และความ

คืบหน้าในการผลิตวัคซีน รวมถึงความตึงเครียด

ด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และ

ปัญหาการเมืองในประเทศ มั่นใจหากทั้ง 3 ปัจจัย

อยู่ในระดับควบคุมได้ ยอดขายสินค้าในไตรมาส 4 

พร้อมกลับมา 100% จากปัจจุบันท่ีกลับมาแล้ว 

90% ขณะที่ผู้บริหารปลื้ม หลังหุ้น SABINA ติดโผ

หุ้นใหม่ค�านวณ FTSE Micro Cap ที่จะเริ่มค�านวณ 

18 ก.ย.นี้ ยอมรับที่ผ่านมามีกองทุนต่างชาติสนใจ

ขอข้อมูลต่อเนื่อง

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ซาบน่ีา จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ SABINA เปิดเผยว่า หลัง

จากเผชญิกบัวกิฤตกิารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

สายพนัธุใ์หม่หรอืโควิด-19 ทีส่่งผลกระทบกบัธรุกจิ

ในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้บริษัทฯ ต้องติดตามยอด

ขายจากช่องทางต่างๆ อย่างใกล้ชิดแบบเดือนต่อ

เดือน โดยพบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน

กรกฎาคมและสงิหาคม แนวโน้มการขายสนิค้าของ

ซาบีน่าดีขึ้นตามล�าดับ ท�าให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี

นี้ ยอดขายในช่องทางต่างๆ กลับมาแล้วถึง 90% 

ซึ่งปัจจัยส�าคัญนอกจากจะมาจากการคลายล็อค

ดาวน์ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเดินหน้าไป

ได้บ้างแล้ว ส่วนหนึ่งยังมาจากสินค้าของซาบีน่า

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดย

เฉพาะในเรือ่งของคณุภาพและราคาท่ีสอดคล้องกับ

รายได้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

"ยอดขายที่กลับมา 90% นั้นต้องยอมรับว่า มา

จากราคาสินค้าของเราแมทช์กับรายได้ของลูกค้า 

ท�าให้ลกูค้าเข้าถงึและตดัสนิใจซือ้ได้ง่าย ขณะท่ีช่วง

เดอืนกนัยายน มโีปรโมชัน่วนัที ่9 เดอืน 9 ซึง่สนิค้า

ของซาบน่ีาท�ายอดขายได้อย่างคกึคกัผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และเป็นสินค้าท่ีมยีอดขายสูงสดุขึน้อนัดบั

หนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นน�าอย่างลาซาด้

า และช้อปปี้ ซึ่งไม่ได้ขายดีเฉพาะในประเทศไทย

เท่าน้ัน และยังขายดีในเวียดนามอีกด้วย อย่างไร

ก็ตาม การท่ียอดขายในไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงเป็นโค้ง

สดุท้ายของปีจะกลับมาได้ 100% หรือไม่ ขึน้อยูก่บั 

3 ปัจจัยที่เราก�าลังจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 2 และ 

3 รวมถึงการกลายพันธุ์และความคืบหน้าในการ

ผลิตวัคซีน ปัจจัยถัดมาเป็นเรื่องความตึงเครียด

ของสหรัฐฯกบัจนี ทีจ่ะกระทบการลงทนุการค้าของ

โลก ส่วนปัจจัยสุดท้ายเป็นเรื่องของสถานการณ์

การเมืองในประเทศ ที่ต้องติดตามว่าการชุมนุมใน

วันที่ 19 กันยายนนี้จะขยายผลหรือไม่ โดยหากว่า

ทัง้ 3 ปัจจยัอยูใ่นระดบัทีค่วบคมุได้ กเ็ชือ่ว่า โอกาส

ท่ียอดขายจะกลบัมา 100% ในไตรมาสสดุท้ายจะมี

ความเป็นไปได้มาก" นายบุญชัยกล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ.ซาบน่ีา ยงักล่าวถงึ

กรณทีีหุ่น้ SABINA ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นหุ้นเข้า

ใหม่ที่ติดอันดับการค�านวณดัชนี FTSE Micro Cap 

ที่จะเริ่มค�านวณในวันที่ 18 กันยายนนี้ว่า เป็นเรื่อง

ท่ีน่ายนิด ีแม้ว่า ดชันีดงักล่าวอาจจจะไม่ได้มผีลกับ

การเพิ่มน�้าหนักการลงทุนในหุ้น SABINA อย่างมี

นยัส�าคญั แต่สะท้อนให้เหน็ว่า หุน้ SABINA เป็นหุ้น

ทีน่กัลงทนุสถาบันและนกัลงทุนต่างชาตจิบัตามอง

มากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงท่ีผ่านมา ยอมรับว่ามีนักลงทุน

สถาบนัและกองทุนต่างชาตติดิต่อขอข้อมูลบรษิทัฯ 

อย่างต่อเนื่อง เพราะการตัดสินใจลงทุนของนัก

ลงทุนกลุม่น้ีนอกจากจะให้ความส�าคัญกับแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรม รวมถงึศักยภาพในการเติบโตขอ

งบริษัทฯ แล้ว ยังพิจารณาจากหลักความยั่งยืน

ของกจิการ รวมถงึธรรมาภบิาลของบรษิทัฯ ซึง่เป็น

เรื่องที่น่ายินดีท่ีล่าสุด ซาบีน่าได้รับการจัดอันดับ

หุ้นยั่งยืน ESG100 ประจ�าปี 2563 จากสถาบัน

ไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

SABINA ลุ้นยอดขายไตรมาส 4 ฟื้น 100% 

จากปัจจุบันท่ีกลับมาแล้ว 90% 
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ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้มีอ�านาจลง
นาม บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) PLANB 

เปิดเผยว่า ตามทีส่มาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

(“สมาคมกฬีาฟุตบอลฯ”) ได้ประกาศเปิดรบัสมัครข้อเสนอเพือ่คดัเลือกตวัแทน

บรหิารสิทธปิระโยชน์อย่างเป็นทางการ (OfficialSponsorship Agency)ของ

สมาคม ประจ�าปีพ.ศ. 2564-2571 (“สิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ของ

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ”) น้ัน

บริษัท แพลน บีมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจงให้ทราบ

ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอในการคัดเลือกตัวแทนบริหารสิทธิ

ประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ดังรายละเอียดปรากฎตาม “ประกาศ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องผู้ชนะการ

ยื่นข้อเสนอและลงนามสัญญาแต่งต้ังตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์อย่างเป็น

ทางการ (OfficialSponsorship Agency) ประจ�าปีพ.ศ. 2564-2571”ลงวันท่ี 

15 กันยายน 2563 โดยส่งผลใหบริษัท ฯ ได้รับสิทธิการจัดการด้านการขาย

และบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นระยะเวลาสัญญา 8 

ปีต่อเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่ก�าลังจะหมดลงในปี 2564 ตามที่บริษัท

เคยแจ้งสารสนเทศต่อนกัลงทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวัน

ที่ 11 พฤษภาคม 2559

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์
โรว์ ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ARROW เปิดเผยว่า ภาพ

รวมผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ยังประเมินได้ค่อนข้างยาก ขึ้นอยู่

การลงทุนของภาครัฐและเอกชนว่าจะมีการลงทุนหรือไม่ เนือ่งจากช่วงครึง่ปี

แรกที่ผ่านมา ธุรกิจก่อสร้างเกิดการชะลอตัว ทั้งจากปัญหาแรงงาน รวมทั้ง

การชะลอตัวของการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังเชื่อว่าภาพรวมของผล

ประกอบการปีนี้ ยังออกมาเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากบริษัทฯ มีงานในมือที่รอ

การส่งมอบให้ลูกค้า (Backlog) อยู่ที่ 990 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้

อย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ยงัเน้นการบรหิารจดัการต้นทนุให้มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

จดัการกบัวตัตดุบิเหลก็ได้ด ีและยงัพยายามลดขนาดธรุกจิรับเหมาของบรษิทั

ย่อยเมฆา-เอส ท�าให้มองว่าปีนีค้วามสามารถในการท�าก�าไรยงัอยู่ในระดบัทีด่ี

อนึ่งผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ ก�าไรสุทธิ 98.07 

ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 691.75 ล้านบาท

ARROW มั่นใจปี63 ท�าผลงานน่าพอใจ 

หลังตุน Backlog เกือบ 1 พันลบ. 

เน้นบริหารต้นทุน ดันก�าไรโต

PLANB คว้าสิทธิจัดการด้านการขาย

และบริหารสิทธิประโยชน์

ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สัญญา 8 ปี
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SISB เผยภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เริ่มเข้าสู่ช่วงเปิด

เทอมใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หวังรักษา

จ�านวนนักเรียนไว้ไม่ต�่ากว่าปีก่อน ฟาก"ยิว ฮอค 

โคว" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ม่ันใจปีน้ีผลงาน

เข้าเป้า ส่วนแผนขยายโรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์

ธนบุรี เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประเมินรับนักเรียน

เพิ่มขึ้นได้อีก 600 คน คาดเปิดให้ด�าเนินการได้

ภายในปี 2564

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SISB เปิดเผยว่าภาพรวมการ

ด�าเนินธรุกิจในคร่ึงปีหลงัมทีศิทางทีด่ขีึน้หากเทยีบ

กับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ผ่อน

คลายลง ท�าให้การเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติ 

โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2563 จะเป็นช่วงการรับรู้

รายได้จากการเปิดปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส 

ซึง่ประเมนิว่า จ�านวนนกัเรยีนน่าจะกลบัเข้ามาเพ่ิม

ขึ้นไม่ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา โดยสิ้นปี 2562 ที่มีจ�านวน

นักเรียน 2,611 คน

"ปัจจุบันสถานการณ์การเรียนการสอนเริ่มกลับสู่

ภาวะปกติ ท�าให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจในปีนี้น่า

จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ส่วนการด�าเนิน

ธุรกิจจะยังคงเน้นการบริหารงานโดยการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบรหิารต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ไม่มี

นโยบายที่จะลดจ�านวนพนักงาน เนื่องจากมองว่า

บคุลากรเป็นสิง่จ�าเป็นในการช่วยผลกัดนัองค์กรให้

มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต"

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  กล่าวต่อถงึความคบืหน้า

ของการขยาย "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" 

ขณะน้ีเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยมี Utilization 

Rate มากกว่า 82%  ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้ซือ้ทีด่นิ

แปลงต่อเนื่องกับโรงเรียนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เพื่อ

ก่อสร้างอาคารเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษา เบือ้งต้น

คาดว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียนเพิ่ม

อีก 600 คน และจะสามารถเปิดด�าเนินการส่วน

ดังกล่าวได้ในช่วงปลาย ปี 2564 ซึ่งจะท�าให้กลุ่ม

บริษัทฯ สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 4,500 

คน

อน่ึง ภาพรวมผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส 

2/2563 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิรวมอยู่ท่ี 4.26 ล้าน

บาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 228.20 ล้านบาท ขณะ

ทีใ่นงวด 6 เดอืนแรกของปีนี ้มกี�าไรสทุธิรวมเท่ากับ 

63.12 ล้านบาท และมีรายได้รวมเท่ากับ 514.29 

ล้านบาท

ทัง้นี ้ในไตรมาสที ่2/2563 บรษิทัฯ มบีนัทกึรายการ

พิเศษจ�านวนรวม 24.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีของบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจขนส่ง และโล

จิสติกส์แห่งหนึ่ง 15.25 ล้านบาท และผลขาดทุน

จากการปิดโรงเรยีนสาขาเอกมยั จ�านวน 9.74 ล้าน

บาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ยุบรวมโรงเรียนสาขา

เอกมัยเข้ากับโรงเรียนสาขาประชาอุทิศ หากไม่

นับรวมรายการพิเศษ บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ (ก่อน

รายการพิเศษ) ในงวดไตรมาสที่ 2/2563 และ งวด 

6 เดือนแรกของ ปี 2563 เท่ากับ 29.25 ล้านบาท 

และ 88.11 ล้านบาท ตามล�าดับ

SISB ชี้เปิดเทอมใหม่กลับสู่ภาวะปกติ

-จ�านวนนักเรียนโตตามเป้า แผนขยายร.ร.นานาชาติ 

สิงคโปร์ธนบุรี เป็นไปตามเป้าหมาย
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HPT รับปี63 รายได้ลดลงจากปีก่อนท�าได้ 198.09  ลบ. รับผลกระทบโควิด-19 แต่ H2/63 เห็นสัญญาณฟื้นตัว หลังค�าสั่งสั่งซื้อเริ่มทยอยมา ขณะที่มี Backlog 

ในมือ 17 ลบ. รับรู้รายได้ 1-2 เดือนนี้ 

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ HPT 

เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่ารายได้ปี 2563 จะปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่ท�าได้ 198.09 ล้านบาท เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ส่งผลให้ครึ่งปีแรกบริษัทฯมียอดค�าสั่งซื้อสินค้าชะลอตัวและมีรายได้อยู่ที่ 66.21 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 29.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ท�าได้ 93.70 

ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามในช่วงคร่ึงปีหลงันีเ้ริม่เหน็สญัญาณการฟ้ืนตวับ้างแล้ว โดยปัจจบุนัค�าส่ังซ้ือจากลคู้ารายหลกัอย่างสหรฐัอเมรกิารเริม่กลบัมา และวนัท่ี 1 กนัยายน 

2563 บริษัทฯได้กลับมาเดินเครื่องผลิตสิ้นค้าเป็นที่เรียบร้อย โดยขณะนี้มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯจะค่อยๆ

เพิ่มก�าลังการผลิตขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯมีค�าสั่งซื้อสินค้าที่รอส่งมอบ(Backlog) ในมือ 17 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็น

รายได้ในอีก 1-2 เดือนนี้

ส�าหรับสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นท�าให้บริษัทฯต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้าในปัจจุบัน 

เพื่อให้บริษัทฯนั้นสามารถฟื้นตัวและสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยบริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญกับการเก็บรักษกระแส

เงินสดและบริหารสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็น การลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

นอกจากนี้บริษัทฯยังพัฒนาระบบงานคลังสินค้าเพื่อให้สามารถน�าสต๊อกสินค้ามาจัดจ�าหน่ายให้คล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งชะลอการลงทุนใหม่ๆที่

ไม่จ�าเป็นออกไปก่อน 

ด้านบริษัทย่อย CHL บริษัทฯจะมีการลดค่าเช่าพื้นที่ พร้อมเพิ่มฐานลูกค้าภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร กลุ่มครัวเรือน หรือธุรกิจค้า

ปลีกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางออฟไลน์  และเพิ่มไลน์สินค้าให้ทันต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

HPT รับปี63 รายได้ลดลงจากปีก่อน

ท�าได้ 198.09 ลบ. รับผลกระทบโควิด-19
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ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระท�าความผิด 3 ราย 

กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ 

(1) นายเอกรัตน์ อภิวัฒนพร (2) นางอุสุมา สารพูนทรัพย์ และ (3) นางสาวธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์ กรณีนายเอกรัตน์ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางอุสุมาและนางสาวธิติรัตน์ โดยอาศัยข้อมูลภายในที่น่า

จะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาทเศษ พร้อม

รายงานการด�าเนินการต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้น�ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระท�าความผิด 3 รายก่อน

หน้านี ้โดยให้ช�าระเงินค่าปรบัทางแพ่งและชดใช้ผลประโยชน์ทีพ่งึได้รบัจากการกระท�าความผดิ* เนือ่งจากผูก้ระท�าความผดิท้ัง 3 รายไม่ยนิยอมปฏบิตัิ

ตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. ก�าหนด จึงพิจารณาได้ว่าผู้กระท�าความผิดดังกล่าวไม่ยินยอมที่จะระงับคดีในชั้น ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมี

หนังสือขอให้พนักงานอัยการด�าเนินการฟ้องคดีผู้กระท�าความผิดทั้งหมดต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,225,071.66 บาท โดยให้นายเอกรัตน์ช�าระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการกระท�าความผิดรวม 558,405 บาท และให้นาง

อุสุมาและนางสาวธิติรัตน์ช�าระค่าปรับทางแพ่งรายละ 333,333.33 บาท

 

อนึ่ง ก.ล.ต. ได้รายงานการด�าเนินการดังกล่าวต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็น

ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณา

ด�าเนินการต่ออีกด้วย
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ในวิกฤติ ยังมีโอกาส: e-Business 

ทางรอดของธุรกิจ SME ในยุคดิจิทัล

 “ถ้าไม่ปรับ…ก็ไม่รอด ถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้า…ก็คือ
ถอยหลัง” ประโยคนี้อาจฟังดูโหดร้ายไปซักนิด แต่
เ ป็นข้อเตือนใจได้อย่างดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล โดยวิกฤติโควิด-19 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ท่ีตอกย�้าให้เห็นความส�าคัญของค�าว่า “ปรับตัว” 
เ ราได้เห็นผู้ประกอบการหลายราย โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจรายย่อย (SME) เริ่มปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยน
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ทันกับพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคทีหั่นมาจบัจ่ายใช้สอย ท�ากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิบนโลกออนไลน์กันมากข้ึน ไม่ว่าซือ้เสือ้ผ้า 
ของกินของใช้ ของสด ของแห้ง ไปจนกระทั่งคอร์ส
ฝึกอบรม หรือครูสอนออกก�าลังกายออนไลน์ จน
เป็นความเคยชนิและค่อย ๆ  กลายเป็น new normal 
ในที่สุด 

ใ นช่วงที่ผ่านมา เราจึงได้เห็น e-commerce ใน
ไ ทยเติบโตสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการ
มีทางเลือกในการสร้างร้านค้าออนไลน์ของตัว
เ อง ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ social media เช่น 
Facebook และ Instagram ท�าให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าได้โดยตรงและน�ามา
ใ ช้ต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการได้ดีขึ้น 
ห รืออาจเลือกขายผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-marketplace) เช่น Lazada และ Shopee ซึ่ง
เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ไม่ว่า
จะเป็นวิธีไหน ก็นับเป็นการปรับตัวที่ดี ช่วยให้ผู้ขาย
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง เรียกได้ว่า แม้จะมีแค่
ร้านเล็ก ๆ  หรือไม่มีหน้าร้านเลย แต่สามารถมีลูกค้า
ไ ด้ทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วโลกก็มีตัวอย่างให้เห็น
กันแล้ว 

แ ต่จะว่าไป...นี่เป็นเพียงแค่ “หน้าบ้าน” หรือส่วน
ห นึ่งของการท�าธุรกิจเท่าน้ัน เมื่อมองในภาพรวม
ข องทั้งกระบวนการท�าธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง เราจะพบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยังคง
ท�าธุรกิจในรูปแบบเดิม เน้นการใช้เอกสารกระดาษ
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น ใบสั่งซื้อ ใบก�ากับ
ภาษี และใบเสร็จ ท�าให้มีต้นทุนโดยรวมสูง ยุ่งยาก 
เสียเวลา เสยีโอกาสในการเข้าถงึบริการต่อยอดอืน่ ๆ  
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าคู่แข่ง 
ดังนั้นแล้ว การปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-business ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
(e-procurement) การผลิตและบริหารจัดการคลัง
สินค้า (e-inventory) การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า 
(e-message) การขนส่ง (e-logistic) การช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) หรือการช�าระ
ภาษี (e-tax) จึงเป็น “ทางเลือก” ที่น�าไปสู่ 
“ทางรอด” ในยุคดิจิทัลนี้ 

ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ e-inventory และ 
e-logistic ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการขาย
หน้าบ้าน ท�าให้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ระบบ
จะบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและขนส่งสินค้าไปถึง
ลกูค้าได้อย่างถกูต้อง ทนัใจ การใช้ระบบ e-payment 
ทีท่�าให้การช�าระเงนิสะดวก ง่าย ปลอดภยั ต้นทนุต�า่ 
และมีทางเลือกที่หลากหลาย เช่น พร้อมเพย์ Thai 
QR Payment บัตรเครดิต/เดบิต และ e-money 
ช่วยท�าให้กระแสเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงสามารถตรวจทานการรับจ่ายเงินระหว่างคู่
ค้าได้ทันที หรือการใช้ระบบ e-tax ที่จะช่วยลดขั้น
ตอนและเอกสารในการช�าระภาษ ีสามารถตรวจสอบ
ข้อมลูภาษีได้สะดวก และอาจได้รับสิทธปิระโยชน์ทาง
ภาษี การตรวจสอบ และคืนภาษีที่รวดเร็วอีกด้วย 

อีกประโยชน์หนึ่งท่ีไม่พูดถึงไม่ได้ คือ การน�าข้อมูล
หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพัฒนาต่อยอดสู่
บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การน�า
ข้อมลูจากประวัติการด�าเนนิธรุกจิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
หรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความน่า
เชื่อถือสูง มาเป็นใช้ประกอบการขอสินเชื่อออนไลน์ 
แทนรูปแบบเก่าทีต้่องใช้เอกสารกระดาษจ�านวนมาก
และใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้อง ซึง่จะช่วยให้การ
พิจารณาสินเชื่อและประเมินความเสี่ยงในการกู้มี
ความรวดเร็วและแม่นย�าขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้า
ถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME 

การปรับตัวเข้าสู ่ e-business ยังช่วยส่งเสริม
ศกัยภาพการแข่งขนัให้แก่ผูป้ระกอบการไทย ยิง่หาก
กลับมาเปิดประเทศได้เหมือนเดิมแล้ว การแข่งขัน
จะยิ่งเข้มข้นข้ึนกว่าเดิม สินค้าและบริการจากต่าง
ประเทศจะเริม่หลัง่ไหลกลบัเข้ามาเป็นทางเลอืกของ
ผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากการ
ท�าธุรกิจดิจิทัลมาประมวลผล ต่อยอด ปรับกลยุทธ์
ทางธรุกจิ พฒันาสนิค้าและบริการให้ตอบตรงโจทย์ 
ครองใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการประสบความ
ส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน  

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่อยู่ ๆ จะท�าให้ผู้ประกอบการ
ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนจากการท�าธุรกิจแบบเดิม ๆ  
ก้าวไปสู่ e-business คงต้องขอบคุณสถานการณ์
โควิด-19 ที่เป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นส�าคัญที่ท�าให้ผู้
ประกอบธุรกิจเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ปรับตัวในยุคดิจิทัล เรียนรู้และน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยผู้ประกอบการ SME ที่
อาจยังไม่พร้อมลงทุนกับระบบ e-business ด้วย
ตัวเอง ก็อาจเริ่มจากการใช้ ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ซ่ึงจะช่วยบรหิารจดัการ 
เชือ่มผสานกระบวนการต่าง ๆ  ทางธรุกจิได้เป็นอย่าง
ดี และมีความยืดหยุ่นสูงและหลากหลาย ปัจจุบันมี
ทางเลือกและโซลูชันที่สามารถน�ามาใช้ให้เหมาะกับ
ธุรกิจแต่ละประเภทได้ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม ใน
ราคาที่สามารถจับต้องได้   

การปรับและเปลี่ยนไม่ใช่เพียงเพื่อการเอาตัวรอดให้
พ้น “วิกฤต”ิ นีไ้ปเท่านัน้ แต่ถือเป็น “โอกาส” ในการ
วางรากฐานส�าคญัทีช่่วยให้ธรุกจิสามารถแข่งขันและ
ยืนได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัลอีกด้วย

By: นางสาวฐิตินันทน์ ฐิตะฐาน  
ฝ่ายนโยบายระบบการช�าระเงิน

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ�าเป็น
ต้องสอดคล้องกบัข้อคดิเหน็ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

แนะนักลงทุนจับตาเลือกตั้งสหรัฐฯ ปลายปี 2020 

นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นัก
กลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) แนะนักลงทุนจับตา

การเลือกตั้งสหรัฐฯวันที่ 3 พ.ย. นี้ ถือเป็น Key 

Event ส�าคัญที่นักลงทุนต้องติดตาม ซึ่งนอก

เหนือจะเป็นวันชี้ชะตาว่า Donald Trump จะ

สามารถด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีต่อได้อีก

วาระหรือไม่ ยังเป็นวันที่จะเกิดความชัดเจนใน

นโยบายที่ส�าคัญในหลายๆด้านของสหรัฐฯ ไม่

ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า นโยบายต่าง

ประเทศ ทีล้่วนแต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญั

ต่อประเทศต่างๆท่ัวโลก ซึ่งแนวทางการด�าเนิน

นโยบายของทั้ง Donald Trump และ Joe 

Biden น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือพลิก

ฟื้นเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการกลับมายิ่งใหญ่

ของประเทศสหรฐัฯ ภายใต้รายละเอยีดปลกีย่อย

ที่ต่างกัน

 

ประเมินว่า Joe Biden มีโอกาสสูงที่จะชนะการ

เลือกตั้ง และจะส่งผลดีในระยะสั้นแต่มีความ

เสี่ยงระยะยาว จากผลส�ารวจล่าสุด (14 ก.ย.) 

แม้ว่าคะแนนระหว่าง Joe Biden และ Donald 

Trump จะบีบแคบเข้ามาเรื่อยๆ แต่หากเปรียบ

เทียบช่วงห่างระหว่างผลส�ารวจปี 2020 กับ 

2016 ซึ่งเป็นปีที่ Donald Trump คะแนนตาม

หลังแต่พลิกกลับมาชนะได้ จะเห็นว่าช่วงห่าง

รอบนี้มีมากกว่าปี 2016 และเป็นการน�าอย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ ม.ค. โดยไม่มีช่วงเวลา

ใดที่คะแนนพลิกผัน ดังน้ัน จึงไม่ง่ายท่ีจะเกิด

การพลิกโผแบบปี 2016 ซึง่ถ้าผลเป็นไปตามผล

ส�ารวจคอื Joe Biden ชนะการเลอืกต้ัง ระยะสัน้

จะส่งในด้านบวกช่วยลดความตึงเครยีดประเดน็

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ลงได้ แต่จะส่งผล

ลบในระยะยาวจากนโยบายการปรับขึ้นภาษี 

ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก 

COVID-19 ถือเป็นปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์

เสี่ยง และอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิด

ผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการ

สูญเสียแรงขับเคลื่อนทางการคลัง

อย่างรนุแรง เน่ืองมาจากมาตรการด้านการคลงั

ชัว่คราว ทีใ่ช้กระตุ้นเศรษฐกจิในยามทีเ่กดิวกิฤติ

นั้นสิ้นสุดลง (Fiscal Cliff) แต่ในทางกลับกัน

หาก Donald Trump พลิกกลบัมาชนะจะถอืเป็น

ด้านบวก (Positive Surprise) เนื่องจากตลาด

ชอบนโยบายภาษีท่ีเอ้ือต่อบรรยากาศการลงทุน 

แม้ว่าประเด็นเรื่องสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

อาจกลับมากดดันเป็นระยะๆ แต่ก็ถือว่าไม่ใช่

เรื่องใหม่ และตลาดเคยชินแล้วในระดับหนึ่ง 

บวกกับเศรษฐกิจสหรัฐฯปัจจุบันยังอยู่ในภาวะ

ที่ย�่าแย่ ดังนั้นโอกาสที่ Donald Trump จะก่อ

สงครามการค้ารอบใหม่น่าจะเกิดขึ้นได้ยาก 

 

คาดตลาดผันผวนสูงช่วงก่อนเลือกตั้งและปรับ

ตัวขึ้นหลังจากนั้น จากการเลือกตั้งสหรัฐฯใน

ช่วง 5 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (ปี 2000 – 2016) 

ความผนัผวนของตลาดหุน้ทัง้สหรฐัฯและไทยจะ

เร่งตัวขึน้ในช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนการเลือก

ตัง้ และค่อยๆลดลงหลงัการเลอืกต้ังจบ สะท้อน

ภาวะทีต่ลาดเกดิความไม่แน่นอนต่อการเปล่ียน

ผ่านทางการเมืองของสหรัฐฯ และการด�าเนิน

นโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบทั่วโลก และ

หากพจิารณาผลตอบแทนของตลาดหุน้ไทยพบ

ว่า SET Index ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 

7.82% และ 11.15% หลังผ่านพ้นการเลือกตั้ง

ไปแล้ว 3 และ 6 เดือน ตามล�าดับ สะท้อนภาวะ

ตลาดที่ชอบความชัดเจน และเริ่มทยอยตอบ

รับเชิงบวกจากการเข้ามาด�าเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ 

 

นอกจากนี้หากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม

อุตสาหกรรมจะเห็นว่าในช่วงที่

ตลาดเป็นขาขึ้นในปี 2012 

และ 2016 หุ ้น ท่ี 

Underperform สามารถพลิกกลับข้ึนมา 

Outperform ในขณะที่ปี 2008 ที่ตลาดเป็นขา

ลง หุ้นกลุ่มที่ถูกขายลงมาเยอะช่วงก่อนการ

เลือกตั้ง กลับมาฟื้นตัวน�าตลาดได้หลังจาก

นั้น  ซึ่งเราประเมินว่าภาพดังกล่าวมีโอกาส

เกิดขึ้นได้อีกครั้งช่วงหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯปี 

2020 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯใน

ปัจจุบันยังคงต้องการความต่อเนื่องและความ

ชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไป

ถึงความชัดเจนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาและผลิตวัคซีน แต่ในทางกลับกันภาวะ

เศรษฐกิจที่อยู ่บนความไม่แน่นอน ท�าให้นัก

ลงทุนเลือกที่จะต่อรองราคามากกว่าไล่ราคา 

และมองหาหุ้นที่ราคาอยู่ในจุดที่ดึงดูด โดยหุ้น

กลุ่มท่ียัง Underperform ดัชนี SET Index 

และมีโอกาสเป็นเป้าเข้าซื้อในช่วงการเลือกตั้ง 

ประกอบไปด้วย 7 หมวดอุตสาหกรรมหลัก 

ได้แก่ Banking, Property, Media, Tourism, 

Energy, Transport และ Healthcare
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มองยิ่ง SET ใกล้ 1300 จุด มากเท่าไร ความผันผวน การแกว่งตัว 
ท�าให้หัวหมุนได้ง่าย ด้วยปัจจัยบวกใหม่ๆ ยังไม่มี ยกเว้น นักลงทุนต่างชาติ กลับล�า ลุยซื้อ
หุ้นแคปใหญ่ อาจท�าให้ราคาหุ้น ดัชนีตลาดหรือ SET ตั้งหลักได้....เช้าวันนี้ เฟด คงมีมุม
มองเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจหรือเหมือนเดิม รายละเอียดคงทราบกันทั่วโลก

ปัจจยัภายนอก ความคบืหน้าของ วคัซนี โควดิ-19 ยังคงต้องตดิตาม ความเคลือ่นไหว  ขณะ
ทีบ้่านเรา ฝ่ังรฐั กก็ระตุน้ก�าลงัซือ้ในประเทศ โดย ศบศ.เคาะเพิม่วงเงนิให้ผูถ้อืบตัรสวสัดกิาร
แหง่รัฐ 500 บ./คน/เดอืน ตั้งแตต่.ค.-ธ.ค.63 โดยการเพิม่วงเงินค่าซื้อสินคา้อุปโภคบริโภค
ที่จ�าเป็น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน 14 ล้านคน  
และศบศ. ยังเปิดให้ปชช.ลงทะเบียน"โครงการคนละครึ่ง" รับเงิน 3,000 บาท 16 ต.ค.นี้ 
เริ่มใช้จ่าย 23 ต.ค.-31ธ.ค.63

แม่มดน้อย ขอให้ หุ้นและ SET ยืนต้าน บนเส้นแนวต้าน เหนือแนวต้านให้ได้.....ลุ้นๆ หุหุ

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,293.48 จุด เพิ่มขึ้น 7.30 จุด หรือ 0.57% มูลค่าการซื้อ
ขาย 52,708.97 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,111.83  ล้านบาท บัญชีบริษัท
หลกัทรพัย์ขายสทุธ ิ 382.65 ล้านบาท นกัลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1,184.29  ล้านบาท  
นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 455.11 ล้านบาท 

STGT ม่ันใจวัคซีนคืบหน้าไม่กระทบดีมานด์ถุงมือยาง งานนี้มั่นใจว่าภาพรวมความ
ต้องการใช้ถงุมอืยางทัว่โลกยงัมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งประมาณเฉลีย่ปีละ 15-20% 
ซึง่เพิม่ขึน้จากช่วงก่อนเกิดโรคระบาดทีภ่าพรวมตลาดถุงมอืยางทัว่โลกมอีตัราเติบโตเฉลีย่ 
8-12% ต่อปี 

SINGER จับมือ “เอไอเอส” เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Hotdeal ผ่อนสบาย” บริการ
ผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิต ก็ผ่อนได้ 0% นาน 12 เดือน มั่นใจด้วยกลยุทธ์การ
ขายแบบ Direct sale ของ ซงิเกอร์ ลงลึกถงึระดบัอ�าเภอ และระดบัต�าบล เป็นจดุเด่นในการ
ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายทีเ่ข้มแข็งเพือ่ส่งมอบบรกิารถงึมอืลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 ดีแทค จะเปิดให้บริการ การตั้งค่าแบบครอบครัว ช่วย
ให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุที่ไม่มี iPhone สามารถใช้งาน Apple Watch 
ได้ ดีแทคเตรียมวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Apple รวมถึง Apple Watch ซีรี่ส์ 

6 ที่มาพร้อมความสามารถสุดล�้าด้านสุขภาพและฟิตเนส และ Apple Watch SE ที่ผสาน
ดีไซน์ คุณสมบัติ และคุณค่าเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ลูกค้าสามารถสั่งจอง Apple Watch 
Series 6 และ Apple Watch SE ได้ที่ดีแทค เร็วๆ นี้  และ ดีแทค  ยังเตรียมวางจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Apple รวมถึง iPad Air ใหม่ ที่มาพร้อมจอภาพ Liquid Retina 
ขนาด 10.9 นิ้ว ที่สวยงาม ชิพ A14 Bionic อันทรงพลังที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก 
และ iPad รุ่นที่ 8 ใหม่ ลูกค้าสามารถสั่งจอง iPad Air และ iPad รุ่นที่ 8 ใหม่ ได้ที่ดีแทค 
เร็วๆ นี้

แม่นู๋ นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด โฮม พอตเทอรี่ หรือ HPT 
ยอมรับรับปี63 รายได้ลดลงจากปีก่อน
ท�าได้ 198.09 ลบ. เพราะได้รับผลกระทบ
โควิด-19 แต่ H2/63 เห็นสัญญาณฟื้น
ตัว หลังค�าสั่งสั่งซื้อเร่ิมทยอยมา ขณะที่
มี Backlog ในมือ 17 ลบ. รับรู้รายได้ 1-2 
เดือนนี้  ส�าหรับเกมหุ้น HPT แม่มดน้อย 
ขอกระซิบ เขามาเป็นรอบๆ เหอะๆ

ผู้ถือหุ้น SFLEX มีมติเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นทีต่ราไว้ (พาร์) จาก
เดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะท�าให้หุ้นสามัญของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงจาก 410 ล้านหุ้น 
เป็นจ�านวน 820 ล้านหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดฯ ในที่
ประชุมฯ ผู้บริหาร SFLEX  ได้ยืนยันผลประกอบการเป็นไปตามประมาณการไร้ผลกระทบ 
COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน SET in the City 2020 : Next Normal “...เมื่อ
เรื่องลงทุน ใกล้คุณยิ่งกว่าเดิม” ในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้ข้อมูลสร้างความ
มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของ บจ. ไทย เสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้
ลงทนุให้สามารถปรบัตวัและรบัมอืสถานการณ์วกิฤต ิมข้ีอมลูและเครือ่งมอืเพือ่ใช้วางแผน
การเงินการลงทนุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถรับชมได้อย่างสะดวก ในวัน
ที ่26-27 กนัยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. พร้อมกนัทัว่ประเทศ ทาง www.set.or.th/
setinthecity และ Facebook : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

TQM  ผนึกความร่วมมือ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส รุกไมโครอินชัวรันส์ เปิดขาย
ประกันหลักร้อยพร้อมช�าระเบี้ย ผ่านตู้ออนไลน์บุญเติม 130,000 จุดทั่วประเทศ มั่นใจเป็น
อีกช่องทางเพิม่โอกาสคนไทยเข้าถงึประกนั พร้อมต่อจิก๊ซอว์หนนุภาพรวมทัง้ปี 2563 ของ 
TQM โตตามเป้า 15,000 ล้านบาท ตั้งเป้า 1 ล้านกรมธรรม์ต่อปี ด้าน FSMART คาดช่วย
ดันยอดการใช้งานหน้าตู้บุญเติมเพิ่มเติมจาก 1.6 ล้านครั้งต่อวันในปัจจุบัน

ยืนต้าน

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : ORI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  7.40 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : AMATA แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่  18.00 บ.

บล.คิงส ์ฟอร ์ด : CPF แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่  39.25 บ.
บล.ทิสโก ้  : TASCO แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่  15.00 บ.
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